

KỶ NIỆM 120 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH (1903 - 2023)

Đấu ấn 120 năm

Trải qua 120 năm xây dựng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh trong tỉnh và các tỉnh lân cận, xứng đáng là "cánh chim đầu đàn" của ngành y tế Thái Bình.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ nhà thương đến bệnh viện nghìn giường

Lật giở từng trang lịch sử Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới thấy được sự phát triển của Bệnh viện luôn gắn liền với dòng chảy của tỉnh và lịch sử của dân tộc. Khi mới đi vào hoạt động, Nhà thương Thái Bình chỉ có hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế với 127 giường bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu. Trong các cuộc kháng chiến, phải di tản liên tục đến nhiều nơi, có lúc chuyển thành trạm phẫu thuật, cứu thương lưu động nhỏ gọn để cơ động phù hợp với thực tiễn; có lúc nhân lực y tế mỏng, trang thiết bị thiếu thốn, lạc hậu. Thế nhưng, dù trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, nhân viên y tế vẫn không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt khó thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, hoàn thành sứ mệnh của người thầy thuốc. Nơi nào có người bệnh, nơi ấy có bác sĩ, không chỉ chữa bệnh tại bệnh viện, các bác sĩ, nhân viên y tế còn có mặt ở những chiến trường ác liệt cấp cứu, điều trị cho người bệnh, góp phần làm nên thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng quê hương. Sau khi đất nước được giải phóng, bước vào thời kỳ đổi mới, với sứ mệnh cao cả, Bệnh viện vừa làm tròn nhiệm vụ khám chữa bệnh vừa là địa chỉ đào tạo, thực hành của các trường đại học, cao đẳng và trên địa bàn.

Qua các giai đoạn lịch sử, đổi nhiều tên gọi, đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển, khẳng định vị

thế, có sự bứt phá, đổi mới vượt bậc, trở thành bệnh viện hàng đầu tuyến tỉnh. Hiện Bệnh viện đã có cơ sở vật chất khang trang, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ nhân lực giỏi chuyên môn, tận tâm với người bệnh. Với quy mô 1.200 giường kế hoạch, gần 1.560 giường thực tế, gần 1.200 cán bộ, nhân viên y tế, 44 khoa, phòng, trung tâm, Bệnh viện có thể thực hiện nhiều kỹ thuật cao tương đương tuyến trung ương, trong đó có các kỹ thuật về tim mạch, ung bướu, điện quang can thiệp...

Thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Với vai trò, sứ mệnh cao cả là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn nỗ lực mang đến cho cộng đồng các dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiện đại nhất khu vực. Vì thế, xuyên suốt hành trình xây dựng, phát triển, đổi mới và hội nhập, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện luôn làm việc tận tâm, tận tình, trách nhiệm, đồng cảm cùng nỗi đau của người bệnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận khám gần 300.000 lượt bệnh nhân, điều trị gần 70.000 lượt bệnh nhân. Bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy không chỉ của người bệnh trong tỉnh mà cả ở các tỉnh lân cận.

Bằng nhiều nguồn, Bệnh viện đã đầu tư, mua sắm các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho công tác khám chữa

bệnh như: thiết bị theo dõi cấp cứu, hệ thống chụp mạch số xóa nền (DSA), công hưởng từ 1,5 tesla, hệ thống tim phổi nhân tạo... Nhờ đó, nhiều kỹ thuật mới tương đương tuyến trên đã được thực hiện như phẫu thuật tim hở, thay khớp háng toàn phần, phẫu thuật cắt u phổi, phẫu thuật sọ não, phẫu thuật tim mạch lồng ngực, xạ trị cho người bệnh ung thư..., giúp người bệnh được điều trị, phẫu thuật ngay tại tỉnh, không phải chuyển tuyến, giảm gánh nặng chi phí, thời gian điều trị. Trung bình mỗi năm, tổng số ca phẫu thuật thực hiện tại Bệnh viện khoảng 12.000 ca. Tính đến hết năm 2023, Bệnh viện đã triển khai được 68,8% kỹ thuật theo phân tuyến. Ngoài thực hiện khám chữa bệnh tại bệnh viện, các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh

viện còn tăng cường chi viện cho tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Song hành cùng hoạt động khám chữa bệnh, công tác phòng bệnh cũng được Bệnh viện quan tâm, đặt lên hàng đầu. Bệnh viện là cơ sở đầu tiên thực hiện thu dung, điều trị người bệnh Covid-19. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc điều trị bệnh nhân nặng, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, Bệnh viện đã tăng cường cán bộ hỗ trợ chuyên môn cho một số tỉnh, thành phố - nơi được xem là điểm nóng của dịch Covid-19... Ngoài Covid-19, Bệnh viện đã thực hiện điều trị hiệu quả một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, viêm màng não, viêm gan B, viêm gan C... góp phần khống chế, giảm sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, ngoài đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo sự an tâm cho bệnh nhân, Bệnh viện còn đẩy mạnh tin học hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám, điều trị, giảm thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, Bệnh viện còn thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo, nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng, xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp.

An toàn, thân thiện, hiện đại là những gì người bệnh, người nhà bệnh nhân cảm nhận được từ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh quyết tâm đổi mới, phát triển và hội nhập. 10 năm trở lại đây được xem là dấu mốc

quan trọng thể hiện sự đổi mới, phát triển và hội nhập mạnh mẽ của Bệnh viện ở tất cả các lĩnh vực. Trong phát triển khoa phòng, nguồn nhân lực, từ năm 2013 đến nay, Bệnh viện đã thành lập thêm 11 khoa, phòng, trung tâm; số cán bộ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, chuyên khoa I tăng. Người dân ngày càng tin tưởng vào chất lượng khám, điều trị tại Bệnh viện. Vì thế, số lượt người đến khám, điều trị tăng, tác phòng, chống dịch cũng tăng từ 700 giường kế hoạch, 1.180 giường thực tế năm 2013 lên 1.200 giường kế hoạch và gần 1.560 giường thực tế năm 2023. Ngoài khám chữa bệnh thông thường, Bệnh viện đã thực hiện khám chữa bệnh yêu cầu, chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho bệnh nhân.

Giai đoạn 2013 - 2023 cũng đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kỹ thuật của Bệnh viện ở cả nội khoa, cận lâm sàng và ngoại khoa. Nếu như năm 2014, số kỹ thuật thực hiện theo phân tuyến chỉ đạt 49,4% thì đến năm 2023 đã là 68,8%. Xác định hội nhập, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của thời đại, Bệnh viện đã tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế như giao lưu, hợp tác với Bệnh viện Myongji (Hàn Quốc); trao đổi kinh nghiệm phẫu thuật tim mạch tại Thái Lan; ký kết đào tạo thực hành viện - trường; giao lưu với đoàn sinh viên Đan Mạch; xây dựng nền tảng công nghệ thông tin và ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý khám chữa bệnh; quản lý tài chính, giám sát vận động hệ thống hạ tầng mạng, bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...

Với những kết quả đạt được, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vinh dự 5 lần được tặng Huân chương Lao động; 3 khoa, phòng được tặng Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 5 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 40 cá nhân được tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của tập thể, cán bộ, nhân viên Bệnh viện song với tinh thần trách nhiệm cao, sự đoàn kết, đồng lòng, tất cả vì người bệnh, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tích trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, trở thành cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo chất lượng hàng đầu khu vực, góp phần đưa ngành y tế của tỉnh ngày càng phát triển.

HOÀNG LANH

Phát huy truyền thống, khẳng định vị thế bệnh viện hạng I

Trong chặng đường 120 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định được vị thế là bệnh viện hạng I tuyến tỉnh. Để đạt được kết quả đó có sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế các thời kỳ và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế



Chỉ viện chuyên môn kỹ thuật cho các chuyên khoa tuyến dưới... Thay mặt ngành y tế, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Bệnh viện đã đạt được trong suốt chặng đường 120 năm qua.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng cao, tôi tin tưởng rằng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng đổi mới, phát triển, hội nhập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định vai trò, vị thế là đơn vị y tế hàng đầu của tỉnh trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Minh Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh



120 năm là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong quá trình xây dựng, phát triển, đổi mới và hội nhập của Bệnh viện. Từ một nhà thương chỉ có hơn 20 cán bộ thực hiện khám chữa bệnh thông thường, đến nay Bệnh viện đã có 44 khoa, phòng, trung tâm với gần 1.200 cán bộ, nhân viên y tế. Trung bình mỗi năm khám cho gần 300.000 người, điều trị cho gần 70.000 người, Bệnh viện cũng đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, tương đương tuyến trung ương giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chi phí, thời gian điều trị. Với sự nỗ lực, đoàn kết vượt khó, xây dựng, phát triển, đổi mới, hội nhập, Bệnh viện đã đạt nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, bộ, tỉnh, ban, ngành trao tặng. Có được kết quả ấy, ngoài sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Bệnh viện qua các thời kỳ còn có sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ rất lớn từ Bộ Y tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Đây là nguồn động viên lớn đối với tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện để tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 120 năm, bên cạnh niềm vui, sự tự hào về những kết quả đạt được cũng đặt ra yêu cầu với những nhiệm vụ hết sức nặng nề trong thời gian tới. Do đó, Bệnh viện sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vươn lên, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị, phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu; không ngừng đổi mới, phát triển, hợp tác và hội nhập; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; quản lý kinh tế công khai, minh bạch; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn..., xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của các cấp, các ngành và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Bệnh nhân Tô Văn Chính, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải



Những năm gần đây, tôi thấy các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện, tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên và sự chăm sóc tận tâm, tận tình của các bác sĩ, nhân viên y tế. Sự ân cần, chu đáo được thể hiện từ khâu tiếp đón đến tư vấn, khám, điều trị. Bên cạnh đó, tôi cũng có cảm nhận cơ sở vật chất, khuôn viên của Bệnh viện ngày càng khang trang, sạch đẹp. Điều này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với người bệnh chúng tôi. Tôi mong rằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ ngày càng phát triển, thực hiện được nhiều kỹ thuật cao hơn nữa, luôn tận tâm, tận tình, chu đáo với người bệnh để mỗi lần đến bệnh viện đều có những ấn tượng tốt đẹp.

NHƯ HOÀNG

Cán bộ "3 cùng"

"Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo" là phương châm hành động của bà Phạm Thị Chiù, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh (Đông Hưng). Cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương vì thế thường gọi bà là cán bộ "3 cùng".

Đã nhiều năm qua, hội viên, phụ nữ Chi hội Phụ nữ thôn Kinh Hào cùng nhau cày cấy, trồng hoa, vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng. Đường hoa được các bà, các chị chăm sóc, vun trồng với tinh thần hăng hái, nhiệt huyết. Bà Bùi Thị Vân cho biết: Không chỉ trồng, chăm sóc hoa, các hoạt động, phong trào khác như gây quỹ từ thiện, hũ gạo tình thương, giúp phụ nữ nghèo... cũng được phụ nữ trong thôn hưởng ứng rất nhiệt tình. Bởi qua cách tuyên truyền, vận động của bà Chiù, chúng tôi dễ dàng nhận ra ý nghĩa của những việc mình đang làm, từ đó thực hiện, góp phần đưa phong trào ở địa phương ngày càng phát triển.

Gần 40 năm làm cán bộ hội, một trong những kinh nghiệm bà Chiù rút ra là phải gắn gũi để hiểu, đồng cảm, chia sẻ vui buồn, mong muốn chính đáng của hội viên; bản thân cán bộ phải gương mẫu, tiên phong đi đầu để hội viên tin tưởng làm theo. Bà Chiù chia sẻ: Thông qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động do Chi hội tổ chức, tôi đã gắn gũi, trò chuyện với hội viên, lắng nghe chị em chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, mong muốn... Tôi cũng chủ động và thường xuyên đến thăm hỏi gia đình hội viên, phụ nữ, đặc biệt là các chị có vướng mắc trong cuộc sống để tư vấn, hỗ trợ, đồng thời phân ánh kiến nghị, đề xuất và nguyện vọng chính đáng của chị em đến Chi

ủy, Ban công tác mặt trận thôn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Từ việc nắm tình hình và nguyện vọng của hội viên, bà Chiù đã học hỏi, tìm ra những cách làm mới để đáp ứng nhu cầu, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Từ năm 2021 đến nay, thôn Kinh Hào đã có 140 lượt gia đình phụ nữ được vay 11 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Chi hội Phụ nữ thôn phối hợp tổ chức lớp dạy nghề may cho 25 phụ nữ; giúp 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó 2 hộ đã thoát nghèo. Đồng cảm và sẻ chia, bà Chiù đã bàn và thống nhất cùng với cán bộ Chi hội xây dựng các mô hình, hoạt động; biến rác thành tiền, hũ gạo tình thương. Chi hội đã thu được 7

triệu đồng từ bán phế liệu để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo; quyết góp và huy động tặng 140 suất quà, tặng 250 con gà giống, 2 xe đạp và 15 triệu đồng tiền mặt cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh công việc ở Chi hội Phụ nữ thôn, bà Chiù còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt xã Đông Kinh. Bà cho biết: HTX thành lập năm 2019 với 48 thành viên. Làm thế nào để duy trì hoạt động của HTX, có thu nhập để trả lương cho chị em là điều khiến tôi luôn trăn trở. Từ đó, tôi đã đề xuất Hội đồng quản trị và các thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chi hội phụ nữ các thôn đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, đóng phí thu gom rác thải. Đồng thời, thường kiểm tra, đón đóc, nhắc nhở các thành viên thực hiện tốt việc thu gom rác thải đúng thời gian và đúng nơi quy định. Do vậy, hoạt động của HTX ngày càng ổn định, được nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Gần với hoạt động vệ sinh môi trường, bà Chiù đã vận động phụ nữ trồng

đường hoa dài 2km, nhận vệ sinh môi trường trên đoạn đường tự quản, tham gia vệ sinh nơi công cộng, phân loại rác thải tại hộ gia đình.

Bà Thái Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Kinh cho biết: Bà Chiù không chỉ tâm huyết, nhiệt tình mà còn rất năng động và linh hoạt trong

cách điều hành nên đã đưa công tác hội và phong trào phụ nữ thôn Kinh Hào thành điểm sáng ở địa phương.

KUẬN PHƯƠNG



Bà Phạm Thị Chiù (người bên phải) thăm mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ.